



ที่ ศธ ๐๔๐๕๓/๑๕๕๕

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
ถนนสุวรรณศร อำเภอนครนายก  
จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ “สรรค์สาร...ปีนประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ “สรรค์สาร...ปีนประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการ “สรรค์สาร...ปีนประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน โดยให้นักเรียนส่งผลงานสร้างสรรค์จากการอ่านด้วยวิธีการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบเกียรติบัตรไปแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การพัฒนาการอ่านของนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ดำเนินโครงการต่อในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้ฝึกทักษะการอ่านและสร้างสรรค์ผลงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เช่น การพูดเล่าเรื่อง/สรุปเรื่อง บันทึกการอ่าน การเขียนเรื่องสั้น ๆ จากจินตนาการ การเขียนย่อความ เรียงความ จากเรื่องที่อ่านได้ แล้วจัดทำเป็นวีดิทัศน์ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการอ่านแล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด และการเขียน รวมทั้งการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. ให้โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “สรรค์สาร...ปีนประสบการณ์การอ่าน” ปีการศึกษา ๒๕๖๔
๒. เมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้โรงเรียนส่งผลงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพื่อดำเนินการคัดเลือกแล้วจัดส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อส่งเสริมการอ่านเพิ่มเติม เช่น นิทาน วรรณคดี เรื่องสั้น ได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ขามประไพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐๘๖-๑๔๕๔๙๑๕



เว็บไซต์สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา



เว็บไซต์สถาบันภาษาไทย



เอกสารโครงการ “สรรัศัสาร... 100 ปี ประสพการณ์การอ่าน”